



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑
(จากเมรุวัดหนองขาม ไปทางนายนายบุญเลี้ยง หนองหาร)
ตำบลหนองขาม อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๑ (จากเมรุวัดหนองขาม ไปทางนายนายบุญเลี้ยง หนองหาร) รายละเอียดโครงการดังนี้

-ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ลงหินคลุกพื้นผิวจราจรถนน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วงเงินงบประมาณจัดจ้างครั้งนี้ ๖๑,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ ๖๒,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เนื่องจาก ราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณจึงขอใช้วงเงินงบประมาณเป็นวงเงินสอบราคาครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐,๕๐๐.- บาท (-สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-) ของราคางบประมาณของโครงการ และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือได้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


/๘. กำหนดดูสถานที่...

๘. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบรายการ ไปดูสถานที่ก่อสร้างเองโดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาที่ทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อการบริหารส่วนตำบลหนองขามไม่ได้

กำหนดยื่นของสอบราคา วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ยื่นของสอบราคา ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอจักราช และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/๒๕๖๐ ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง (งานพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nongkham.go.th, www.koratdal.go.th หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๐๐-๙๘๙๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐


(นายสา ตุ่มเมืองโดน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม